

GIAO BAN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 2/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2021. Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Quý I/2021, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực triển khai toàn diện, đồng bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó nổi bật là hội

hợp tham mưu chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương. Kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao. Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng Đảng với những nội dung quan trọng, cấp thiết nhằm thực hiện thắng lợi nghị

quyết đại hội đảng bộ các cấp. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc theo quy định. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng kịp thời, hiệu quả, chất lượng. Nội dung hay tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất; công tác phối hợp nghiệp vụ đi vào nền nếp; nhiều mô hình mới, cách làm hay tiếp tục được nghiên cứu, triển khai; những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và trong quá trình triển khai thực hiện từng bước được tháo gỡ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ thêm kết quả đã đạt được gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I/2021. Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021, đồng chí đề nghị toàn ngành tập trung tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; phối hợp chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo, cán bộ lãnh nước các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của trung ương về tổ chức

KỶ HỢP THỨ 11...

(Tiếp theo trang 1)

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước và thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Tại phiên họp buổi chiều, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước và tiến hành thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Nhiệm kỳ qua, các vụ hội thẩm nhân dân tỉnh và các huyện, thành phố đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần cùng ngành Tòa án Thái Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xét xử, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, các vụ hội thẩm nhân dân hai cấp đã tham gia xét xử trên 8.470 vụ, việc các loại, không có vụ án nào để xảy ra oan, sai, để lọt tội phạm. Một số vụ hội thẩm nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã tích cực phối hợp với tòa án tham gia xét xử các vụ án trọng điểm, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm.

Tại hội nghị, Tòa án nhân dân tỉnh đã tặng giấy khen cho 18 hội thẩm tòa án nhân dân hai cấp có thành tích xuất sắc trong công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của công tác hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị ngành Tòa án tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ cùng cấp và các cơ quan liên quan tiến hành hiệp thương, giới thiệu, lựa chọn nhân sự để tham mưu cho HĐND cùng cấp bầu đội ngũ hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, lựa chọn những người có uy tín, có năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức, am hiểu pháp luật và có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xét xử, có điều kiện để tham gia xét xử, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác các cách tự pháp trong tình hình mới. Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xét xử, bảo đảm đúng người, đúng tội, tránh oan sai.

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM...

(Tiếp theo trang 1)

(trong tổng số 100 điểm) theo bảng điểm do Hội Khuyến học Việt Nam đề ra. Những người có 5 năm liền đạt danh hiệu công dân học tập sẽ được ghi nhận là công dân học tập tiêu biểu.

Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 11/2020 đến tháng 7/2021. Trong quá trình triển khai thực hiện, Hội Khuyến học tỉnh sẽ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Sau thời gian thí điểm, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tổ chức sơ kết mô hình và báo cáo kết quả về Hội Khuyến học Việt Nam vào tháng 8/2021.

Hành trình ánh sáng tri thức

Hướng đến ngày sách Việt Nam 21/4, sáng ngày 2/4, Trường Tiểu học và THCS Thái Nguyên (Thái Thụy) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Thái Thụy tổ chức chương trình hành trình ánh sáng tri thức cho các em học sinh khối tiểu học tại Trường Tiểu học và THCS Thái Nguyên (Thái Thụy).



Phân thi trả lời câu hỏi về cuốn sách yêu thích tạo không khí hào hứng trong các em học sinh.

Tham gia chương trình, gần 500 em học sinh khối tiểu học được khám phá xe ô tô tự vận hành đa phương tiện của Thư viện tỉnh với hàng nghìn cuốn sách bổ ích, lý thú ở các lĩnh vực; đồng thời, được cán bộ thư viện hướng dẫn cách đọc sách hiệu quả, truy cập thư viện số, tìm kiếm thông tin hữu ích trên mạng internet thông qua 6 máy tính được kết nối trên xe. Ngoài ra, các em học sinh còn được tham gia vào những trò chơi như: kể chuyện theo sách, đọc vui về sách, vẽ tranh... Qua đó, tạo nên một sân chơi văn hóa lành mạnh cho các em học sinh, giúp các em vừa nâng cao văn hóa đọc vừa được trang bị thêm những kiến thức bổ ích.

Trong tháng 4, hành trình ánh sáng tri thức sẽ tiếp tục đến với các điểm trường trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần mang đến cho các em học sinh những điều mới mẻ, hấp dẫn, từ đó thêm hứng thú đọc sách, giữ gìn và phát triển môi trường nhà trường.

TU ANH

3 tháng đầu năm thành lập mới 4 công đoàn cơ sở

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức công đoàn, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ kiện toàn bộ máy tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới được 4 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước, kết nạp 490 đoàn viên.

Thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung hoạt động hướng về cơ sở, lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động, người lao động làm đối tượng vận động để phát triển công đoàn viên.

NGUYỄN CƯỜNG

ĐẾN NGÀY 30/6/2021...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Thái Bình và phổ biến tuyên truyền kiến thức pháp luật phòng, chống thiên tai và quản lý đề địa điểm tổ chức sáng ngày 2/4. Các đồng chí: Trần Quang Hoà, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đề

điều, ngày 21/10/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đề điều và quản lý bãi sông, bãi triều ven cửa biển. Thực hiện Chỉ thị số 18 của UBND tỉnh, các cấp, ngành, lực lượng chức năng nghiêm túc triển khai, từ đó việc ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật về đề điều, công tác quản lý bãi sông, bãi triều ven biển trong

thời gian qua đã đạt những kết quả tích cực, rõ nét. Đến tháng 3/2021, số vụ vi phạm mới phát sinh giảm hẳn, toàn tỉnh đã xử lý được 331 vụ vi phạm, trong đó có 118 vụ vi phạm mới phát sinh, 213 vụ vi phạm tồn đọng của các năm trước. 50 bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng không nằm trong quy hoạch đã được giải tỏa hoặc buộc dừng hoạt động; xử phạt hành chính 80 vụ vi phạm với

tổng số tiền 261,5 triệu đồng. Đến nay, 7 hạt quản lý đề đã đủ tiêu chuẩn "Hạt quản lý đề điển hình", 14 đoạn đê trên địa bàn 8 huyện, thành phố với tổng chiều dài 39,21km bảo đảm tiêu chí "Tuyến đê kiểu mẫu". Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24 và Chỉ thị số 18, thời gian tới, các huyện, thành phố tập trung ngăn chặn và giải quyết triệt để các vụ vi phạm mới ngay từ đầu; phấn đấu đến ngày 30/6/2021 xử lý tới thiểu được 30% số vụ tồn đọng, đến năm 2025 cơ bản xử lý xong các vụ vi phạm tồn đọng. Trong đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm, tập trung xử lý các vi phạm nghiêm trọng, nổi cộm, kéo dài, nhất là các công trình xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ đề điều, trên các bãi sông. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thực hiện Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 18 của UBND

ĐÀO QUYNH

LƯU NGÀN

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ...

(Tiếp theo trang 1)



Đại biểu dự tập huấn.

Ảnh: MINH ĐỨC

Đồng chí Phạm Văn Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; thành viên ban chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, ban chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy, thường trực ban chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt chuyên đề về nhận diện thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; hướng dẫn kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, bịa đặt chống phá Đảng, Nhà nước trên internet, mạng xã hội; hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật trong việc tạo lập, sử dụng facebook, tài khoản mạng xã hội trong đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng, phương pháp tổ chức tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội; đồng thời, giúp cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng nhận diện được âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, từ đó có biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn địa

Đồng chí Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Hưng



Huyện ủy kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tiếp tục hướng dẫn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và các giải pháp kỹ thuật để các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hưng, Phó Trưởng phòng Trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh



Thông qua hội nghị giúp chúng tôi nâng cao kỹ năng nhận biết nội dung thông tin xấu độc, phản động trên internet, mạng xã hội; trang bị thêm kỹ năng lập tài khoản mạng xã hội, kỹ năng tham gia mạng xã hội, nghiệp vụ viết tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội. Với vai trò là cán bộ biên phòng bảo đảm giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền vùng biển Thái Bình, chúng tôi sẽ tiếp nhận các tài liệu, quan triệt các nội dung hội nghị tập huấn; tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng của bộ đội biên phòng về các kiến thức như nhận diện thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng; các kỹ năng cơ bản viết tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội; sử dụng các giải pháp kỹ thuật khi sử dụng facebook, tài khoản mạng xã hội... Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp hiệp đồng với các sở, ngành trong trao đổi thông tin, nghiệp vụ, kỹ thuật đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, góp phần giữ vững tranqu địa tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Bí thư Huyện đoàn Kiến Xương



Là thành viên Ban Chỉ đạo 35 của huyện Kiến Xương, sau khi được tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội năm 2021, bản thân tôi hiểu biết thêm về các kiến thức trong công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội. Sau hội nghị tập huấn, với vai trò Bí thư Huyện đoàn, tôi sẽ cùng Ban Thường vụ Huyện đoàn tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng thanh niên trong toàn huyện. Chỉ đạo các cơ sở đoàn tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc. Tiếp tục thực hiện phong trào "Mỗi ngày một tin tốt - một câu chuyện đẹp". Tăng cường nêu gương người tốt việc tốt trên trang mạng của Huyện đoàn. Đẩy mạnh tuyên truyền cho mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên thấy rõ tính hai mặt của internet và mạng xã hội; nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu độc, nguy hại đối với cá nhân và xã hội.